

Tin sinh hoạt cộng Đồng

* **Họp khoáng đại cộng đồng**

Vào lúc 14g00 ngày 21/5/2023 Ban chấp hành Cộng Đồng đã tổ chức một buổi họp khoáng đại tại hội trường 't Veerhuis ở thành phố Nieuwegein để tường trình công tác trong thời gian qua cũng như thành lập Hội Đồng Bầu Cử để chuẩn bị nhân sự cho Ban Chấp Hành nhiệm kỳ 2023-2026. Một số đại diện tổ chức, hội đoàn và đồng hương đã đến tham dự buổi họp.

Sau nghi thức chào cờ và mặc niệm các chiến sĩ hy sinh vì tổ quốc và đồng hương tử nạn trên đường vượt biên, vượt biển tìm Tự Do, ông Nguyễn Hữu Phước, chủ tịch Cộng Đồng đã chào mừng các đồng hương đến tham dự và bắt đầu phiên họp.

Ông cho biết trong thời gian qua, toà đại sứ Việt Cộng tại Hoà Lan đã cố gắng tạo dựng một cộng đồng do họ điều khiển dưới tên "Hội người Việt Nam tại Vương Quốc Hà Lan" với mục đích chiêu dụ những người Việt đang sinh sống ở Hoà Lan phục vụ cho những ý đồ của họ. Trong thư kêu gọi tham gia hội, họ đã nêu lý do là có khoảng 20.000 người Việt đang sinh sống ở Hoà Lan, nhưng không có một Cộng Đồng chung, nên cần có một hội đại diện cho những người Việt Nam tại đây.

Trong buổi thảo luận, mọi người đề nghị ban chấp hành Cộng Đồng có tâm thư gửi đồng hương đăng trên các cơ quan ngôn luận Cộng Đồng và của các tôn giáo để cảnh giác điều này với đồng hương. Ngoài ra mọi người cũng có thể trực tiếp gửi thư phản đối đến hội này qua địa chỉ e-mail do họ cung cấp: nguoi viet.nl.bch@gmail.com

Việc thành lập hội này là một hành vi tiếm danh của những người Việt đang sinh sống ở Hoà Lan, vì hầu hết những người Việt đang sinh sống tại đây đều là những thuyền nhân tỵ nạn cộng sản được tàu Hoà Lan cứu vớt và đem về Hoà Lan định cư từ năm 1976, chỉ có một số rất ít là những người đến Hoà Lan sau này và làm việc cho cộng sản. Ngoài ra Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản tại Hoà-Lan (Associatie van Vietnamese Vluchtelingen in Nederland, viết tắt AVVN) đã được thành lập từ năm 1980 đến nay, chính thức đại diện cho người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản tại Hoà Lan và được chính phủ Hoà Lan thừa nhận.

Trong khoảng 10 năm đầu kể từ khi thành lập, Cộng Đồng đã được chính phủ Hoà-Lan tài trợ để hoạt động, sau đó Cộng Đồng tự túc về tài chánh và hoạt động với sự đóng góp của đồng hương.

Cộng Đồng đã có 1 tờ báo phát hành từ năm 1980 đến nay (trước đặt tên là Việt Nam Mến Yêu, sau đổi thành Việt Nam Nguyệt San, mỗi năm phát hành 8 số), ngoài ra Cộng Đồng có một website chính thức www.congdonghoalan.com, có một ban chấp hành hoạt động cho mỗi nhiệm kỳ là 3 năm và có những sinh hoạt đều đặn trên các lãnh vực văn hoá, xã hội và chính trị. Cộng Đồng Việt Nam Tỵ Nạn Cộng Sản tại Hoà Lan không chấp nhận lá cờ đỏ sao vàng như "Hội người Việt Nam tại Vương Quốc Hà Lan" đã in trên logo của họ. Vì lá cờ máu này mà hàng triệu người đã phải vượt biên, vượt biển rời khỏi quê hương tìm Tự Do, hàng trăm ngàn người đã bỏ mình trên biển cả hoặc trong chốn rừng sâu.

Ông chủ tịch Cộng Đồng Nguyễn Hữu Phước kêu gọi mọi người cùng phản đối âm mưu của cộng sản trong việc thành lập hội này và cùng đoàn kết bảo vệ chính nghĩa của người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản.



Tiếp theo đó, Ban Chấp Hành Cộng Đồng cũng báo cáo tài chính và những công tác đã thực hiện trong 3 năm qua. Mặc dầu do tình trạng dịch bệnh Covid, Cộng Đồng vẫn hoạt động và sinh



hoạt đều đặn. Báo chí vẫn được phát hành và gửi đến đồng hương, website Cộng Đồng vẫn cập nhật về các sinh hoạt của Cộng Đồng, tổ chức tết nguyên đán, tham gia sinh hoạt của các hội đoàn, gây quỹ yểm trợ Ukraine vào tháng 3/2022 được 3.135 euro, tổ chức các buổi sinh hoạt như tưởng niệm quốc hận 30 tháng 4, tiếp xúc Bộ Ngoại Giao Hoà Lan để tranh đấu cho nhân quyền...

Với sự đóng góp tài chính của đồng hương và qua các buổi sinh hoạt văn nghệ gây quỹ cho Cộng Đồng do các mạnh thường quân tổ chức, Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản tại Hoà Lan vẫn duy trì được những sinh hoạt một cách tốt đẹp.

Hiện nay, Ban Chấp Hành đang chú tâm vào việc phát triển thanh niên tham gia vào các sinh hoạt của Cộng Đồng. Qua tiếp xúc với một số thanh niên,

thiếu nữ, giới trẻ sẽ có kế hoạch sinh hoạt vào mùa thu năm nay.

Sau khi nghỉ giải lao, mọi người cùng thảo luận về việc thành lập một Hội Đồng Bầu Cử để chuẩn bị nhân sự cho ban chấp hành nhiệm kỳ 2023-2026, vì nhiệm kỳ của ban chấp hành đương nhiệm sẽ chấm dứt vào tháng 10 năm 2023.

Qua nhiều ý kiến đóng góp, mọi người cùng quyết định tín nhiệm ban chấp hành đương nhiệm thêm một nhiệm kỳ nữa. 3 vị trong ban chấp hành đồng ý sự tín nhiệm này để làm việc trong tương lai gồm ông Nguyễn Hữu Phước (Chủ tịch Cộng Đồng), Lưu Phát Tấn (Phó chủ tịch Nội vụ), Nguyễn Thị Tuyết Lê (Phó chủ tịch Ngoại Vụ). Do hoàn cảnh cá nhân, ông Nguyễn Đắc Trung (Thư Ký) cho biết không thể tiếp tục nhận nhiệm vụ trong tương lai. Ban chấp hành Cộng Đồng sẽ hỏi ý kiến ông Nguyễn Khai Trí (Thủ quỹ) sau, vì ông không hiện diện được trong phiên họp. Từ nay đến tháng 10, các vị trong ban chấp hành đương nhiệm sẽ tìm người bổ xung người cho ban chấp hành. Một số vị hiện diện trong buổi họp cho biết sẵn sàng đóng góp cùng Cộng Đồng khi có lời yêu cầu trợ giúp trong các công tác.

Buổi họp khoáng đại Cộng Đồng kết thúc vào lúc 17g00 cùng ngày.

Thế Truyền tường thuật